

เขตหวังเจิงแห่งนครฉางซา ให้คำมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่สุดในจีน



Xinhua Silk Road Information Service รายงานจากงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในเขตหวังเจิงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ว่า

เขตหวังเจิงแห่งนครฉางซาในมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน ได้ให้คำมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่สุดในจีน ที่งานแถลงข่าวดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นในเขตหวังเจิงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

Fan Yanbin หัวหน้ารัฐบาลเขตหวังเจิง ได้ขึ้นกล่าวในงานแถลงข่าวที่ว่าในเขตหวังเจิงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยได้ชี้แจงแผนงานในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่สุดว่า เขตหวังเจิงยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสม ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ ลดต้นทุนธุรกิจ คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมาย คุ้มครองการดำเนินการตามนโยบาย และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม

คุณ Fan เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มีองค์กรใหม่ประมาณ 2,077 แห่งตั้งขึ้นในเขตหวังเจิง เพิ่มขึ้น 11.5% จากปีก่อนหน้า

ศูนย์บริการธุรกิจ (BSC) ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ในเขตหวังเจิง ได้รับบทบาทในการรุกให้บริการแบบแยกเป็นหลายภาค ส่วนในมณฑลหูหนาน จนกลายเป็นผู้ให้บริการระดับมืออาชีพครอบคลุมหลากหลายภาคส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย การเงินและภาษี และอุตสาหกรรม ในความพยายามที่จะรวมทรัพยากรคุณภาพสูงและเสนอบริการคุณภาพ

ระดับมืออาชีพ

Mao Tie ประธานบริษัท Golden Dragon Copper Industry เปิดเผยว่า BSC ได้สร้างสะพานระหว่างองค์กรที่ตั้งอยู่ในเขตนี้ และเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดการพัฒนาาร่วมกัน

เขตหวังเจิงได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นและองค์กรเหล่านี้ได้รับบริการที่สะดวกสบายกว่าเดิม นอกจากนี้ ทางเขตยังได้เปิดช่องทางการขนส่งสินค้าสีเขียว และมุ่งมั่นที่จะช่วยองค์กรต่าง ๆ ในการประหยัดค่าใช้จ่ายทั่วไปและลดค่าครองชีพของพนักงาน

การลดต้นทุนในการทำธุรกิจในเขตหวังเจิงนี้ จะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระที่องค์กรเหล่านี้ต้องแบกรับ พร้อมมอบผลประโยชน์อันดีต่อองค์กรหน้าใหม่ต่อไปในอนาคต

อ่านรายงานข่าวต้นฉบับได้ที่: <https://en.imsilkroad.com/industry/p/307348.html>

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190801/2539699-1>

คำบรรยายภาพ - งานแถลงแผนสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่สุดในเขตหวังเจิงเมื่อวันอังคาร ซึ่งจัดขึ้นในนครฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน